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          ...ชลธิชา ภทัรสิริวรกลุ 

          เวลาน้ีถือวา่อุตสาหกรรมนมไทยกาํลงัอยูใ่นช่วงตอ้งเร่งปรับตวัอยา่งหนกั เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนกา้วเขา้สู่การ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี2558 เพราะหากวนัน้ีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้ าไม่ร่วมมือ

กนัเพ่ือปกป้องและผลกัดนัอุตสาหกรรมนํ้ านมโคสดของไทยใหแ้ข่งขนัไดใ้นเออีซี ก็เช่ือวา่อุตสาหกรรมนํ้ านมโคสดไทย

จะตอ้งตกชั้นจากความเป็นผูน้าํในอาเซียน 

          ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตั้งแต่ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้ าในอุตสาหกรรมนํ้ านมโคสดของไทยไดแ้ก่ ตวัแทนภาคอุตสาหกรรม จาก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)ชมรมนมสร้างชาติ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย กรมปศุสตัว ์

คณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑน์ม (มิลคบ์อร์ด) สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ สาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา โดยมีตวัแทนภาคเอกชนอยา่ง บริษทั แดร่ีพลสั ผูผ้ลิตนมแบรนดด์ชัมิลล ์ เป็นโตโ้ผ จดัเสวนา 

"Milk Forum แนวทางการจดัการและพฒันาคุณภาพนํ้ านมดิบเพ่ือพร้อมกา้วเขา้สู่AEC" ข้ึนมา เพ่ือยกระดบัคุณภาพ

อุตสาหกรรมนํ้ านมโคสดของไทยใหแ้ขง่ขนัในตลาดโลกได ้

          วศิิษฎ ์ ลิ้มประนะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ส.อ.ท. กล่าววา่ การเปิดเออีซี รวมทั้งการเจรจาขอ้ตกลงเขต

การคา้เสรี (เอฟทีเอ) กบัประเทศต่างๆ นั้นจะทาํใหอุ้ตสาหกรรมนํ้ านมโคสดของไทยลาํบาก เพราะแค่เจออุตสาหกรรม

นํ้ านมโคสดจากประเทศจีนเขา้มาทาํการตลาดในอาเซียนดว้ยก็ลาํบากแลว้ และยิง่ไปเจอระดบัโลก เช่น ออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนดก็์ยิง่ไปกนัใหญ่ เพราะกาํแพงภาษีต่างๆ จะหมดไป ดงันั้นทางออกเดียวคือ อุตสาหกรรมนํ้ านมโคสดไทยตอ้งเร่ง

ปรับตวัเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหต้ลาด 

          ดา้นตวัแทนภาคเอกชนอยา่ง วรเทพรางชยักลุกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แดร่ีพลสั ผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์มภายใตแ้บรนด์

ดชัมิลล ์กล่าววา่ ปัจจุบนัอุตสาหกรรมนมไทยอยูไ่ดด้ว้ยระบบกาํแพงภาษีและโควตาเม่ือไหร่ท่ีมีการทาํเอฟทีเอหรือการเปิด

เออีซี ก็จะทาํใหอุ้ตสาหกรรมนํ้ านมโคสดของไทยอยูใ่นภาวะเหมือนโดนสึนามิท่ีจะถูกกวาดตอ้นไปหมด เพราะ

อุตสาหกรรมนํ้ านมโคสดไทยจะเจอคู่แข่งทั้งประเทศจีนและเวยีดนาม ท่ีสามารถเขา้มารุกตลาดในประเทศไทยไดท้นัที 

          วรเทพ กล่าววา่ การเปิดเออีซีมีทั้งบวกและลบ แต่ถา้เราไม่ต่ืนตวัก็จะตกเวทีและวนัน้ีเราจะทะนงตวัวา่เป็นเจา้ตลาด

ในอาเซียนไม่ไดแ้ลว้ เพราะบริษทัผูผ้ลิตนํ้ านมโคสดรายใหญ่จากประเทศเวยีดนาม(วนีามิลค)์ ท่ีใชว้ธีิซ้ือกิจการตน้นํ้ า กลาง

นํ้ าและปลายนํ้ าเลย เพ่ือเสริมกิจการใหแ้ขง็แกร่งข้ึนแบบครบวงจรทนัทีนั้น ทาํใหอุ้ตสาหกรรมนํ้ านมโคสดจากเวยีดนามมี

ขนาดใหญ่ข้ึน 

          ขณะเดียวกนั อุตสาหกรรมนํ้ านมโคสดจากจีนก็ไม่ตอ้งพดูถึงเลย เพราะมีตลาดใหญ่มาก โดยมียอดขายสูงถึง 1.5 

แสนลา้นบาทต่อปี ใหญ่กวา่ไทยถึง 6 เท่าตวั การท่ีไทยทาํเอฟทีเอกบัประเทศจีนไวน้ั้น ก็ทาํใหอุ้ตสาหกรรมนํ้ านมโคสด

จากจีนสามารถเขา้มาบุกตลาดไทยไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอเปิดเออีซีเลย 

          สาํหรับภาพรวมตลาดนมพาณิชยใ์นประเทศไทย ปัจจุบนัมีมูลค่าตลาดรวมอยูท่ี่4 หม่ืนลา้นบาทแบ่งเป็นตลาดนมยู

เอชที1.2 หม่ืนลา้นบาทนมพาสเจอไรซ์ 6,000 ลา้นบาท นมเปร้ียวพร้อมด่ืม7,000 ลา้นบาท โยเกิร์ต 8,000 ลา้นบาท นมโท

นิค(ผสมมอลต)์ 4,500 ลา้นบาท 



        InfoQuest Limited 
          ภาพรวมอุตสาหกรรมนมพาณิชยย์งัมีการขยายตวัอีกมาก โดยนมพาสเจอไรซ์ขยายตวัถึงปีละ 8% นมยเูอชทีขยายตวั

ปีละ 6% นมโทนิค ขยายตวัปีละ 10% แต่ท่ีน่าสนใจคือ ตลาดนมเปร้ียวพร้อมด่ืมท่ีขยายตวัสูงถึง 23% 

          นอกจากน้ี อุตสาหกรรมนํ้ านมโคสดของไทยยงัมีปัญหาเร่ืองปริมาณวตัถุดิบท่ีไม่เพียงพอต่อการผลิตนํ้ านมโคสด

ภายในประเทศ เพราะปัจจุบนัอุตสาหกรรมนํ้ านมโคสดของไทยมียอดใชน้ํ้ านมดิบอยูท่ี่ 1 ลา้นตนัต่อปี แต่โคนมไทยให้

ผลผลิต (ยวิ) ไดเ้ฉล่ียตวัละ 10 กิโลกรัมต่อวนั ขณะท่ีโคนมจากประเทศพฒันาแลว้ใหน้มสูงถึงตวัละ25-30 กิโลกรัมต่อวนั 

ทาํใหต้อ้งนาํเขา้จากต่างประเทศท่ีมีราคาถูกและคุณภาพดีกวา่นํ้ านมดิบท่ีผลิตไดเ้องภายในประเทศไทยหากปล่อยท้ิงไว้

แบบน้ีก็จะทาํใหน้ํ้ านมโคสดจากต่างประเทศไหลทะลกัเขา้มาประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงกลวัวา่เวลานั้นจะทาํใหอุ้ตสาหกรรม

นํ้ านมโคสดของไทยล่มสลาย 

          กระนั้น บริษทั ดชัมิลล ์ ไดใ้หค้วามสาํคญัพฒันาคุณภาพนํ้ านมโคสดโดยสนบัสนุนการเล้ียงโคนมคุณภาพครบวงจร 

ซ่ึงบริษทัไดส้นบัสนุนผูผ้ลิตฟาร์มโคนมท่ีจ.กาญจนบุรี และศูนยรั์บนม เพ่ือหวงัใหผ้ลผลิตนมท่ีไดอ้อกมามีคุณภาพ โดยมี

การพฒันาทั้งอาหารและระบบขนส่ง หากทาํไดก็้จะส่งผลใหน้ํ้ านมดิบท่ีออกมาใหม่มีคุณภาพสูงข้ึน 

          "เม่ือนํ้ านมดิบมีคุณภาพสูงข้ึนก็จะทาํใหร้าคานมดิบดีข้ึน ส่งผลใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน โดยดชัมิลลไ์ดย้กเลิกการ

ใชน้ํ้ านมดิบเก่า เพ่ือมาใชน้ํ้ านมดิบชุดใหม่ท่ีมีคุณภาพดีข้ึนแทน แน่นอนวา่ทาํใหร้าคาผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึน แต่ก็ยงัไม่เกิน

เพดานราคาท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด"วรเทพ กล่าวณฐัวฒิุ ประทีปะวณิชเลขาธิการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย 

กล่าววา่วนัน้ีเกษตรกรพร้อมท่ีจะปรับตวั แต่อยากขอใหท้ั้งภาครัฐและเอกชนมีมาตรฐานท่ีชดัเจนและไปในทิศทางเดียวกนั 

โดยมีการบูรณาการฐานขอ้มูลร่วมกนั เพ่ือใชว้างมาตรการและแนวทางแกปั้ญหา 

          ขณะท่ี ทิพยว์รรณ ปริญญาศิริผูอ้าํนวยการสาํนกัอาหาร สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าววา่ ปัจจุบนั 

อย.ดูแลเฉพาะในส่วนของโรงงานแปรรูปท่ีอยูป่ลายนํ้ า โดยการกาํหนดค่าโปรตีนในนํ้ านมสดวา่ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 38% ส่วน

ฟาร์มโคนมท่ีเป็นตน้ทางนั้นอยูใ่นการดูแลของกรมปศุสตัว ์ แต่หากมีการทาํศูนยรั์บซ้ือนํ้ านมโคสดร่วมกนั ก็จะสามารถเขา้

ไปควบคุมมาตรฐานไดต้ั้งแต่ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้ า 

          การเสวนาเวทีน้ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการเตรียมพร้อมรับมือกบัการแข่งขนัท่ีกวา้งและเสรีมากข้ึน ซ่ึงถึงเวลาท่ีทุก

ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจะต่ืนตวัและร่วมมือกนัหาทางนาํอุตสาหกรรมนมไทยใหส้ามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื m--จบ-- 
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